

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác**  
**phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

-----

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, gắn với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh; công tác xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn về tài chính, tài sản và các chế độ chính sách được quan tâm triển khai thực hiện; việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được thực hiện theo quy định; việc phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giữa các cơ quan, đơn vị được duy trì. Kết quả của công tác PCTNTC góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTNTC chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTNTC chưa thường xuyên; một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, còn để xảy ra sai phạm; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế, nhất là việc tự kiểm tra phát hiện trong nội bộ; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PCTNTC có nơi chưa được phát huy đúng mức.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ

quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC, trọng tâm là Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2006 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Thông báo Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNTC; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

2. Xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từng bước đưa công tác đấu tranh PCTNTC trở thành hành động tự giác của các cấp ủy, các ngành, các tổ chức, cá nhân.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp phải thật sự gương mẫu và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác PCTNTC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hằng năm, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công tác PCTNTC để phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Thực hiện nghiêm cơ chế giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách. Xử lý nghiêm các trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

**3.** Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, cơ chế chính sách trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng; kết quả giải quyết đơn, thư, thủ tục hành chính; sử dụng ngân sách, tài sản công; các chính sách an sinh xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện. Kiểm tra, xác minh các cơ quan, đơn vị, địa phương có dư luận không minh bạch trong hoạt động; xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.

Chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai. Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai hoặc kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

**4.** Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc những nơi có nhiều đơn, thư tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng theo thẩm quyền, trách nhiệm khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; không để lợi dụng sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công, tài chính công, công tác cán bộ.

Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội

phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án mới chuyển. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; không làm oan, sai, không bỏ lọt tội phạm tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung cầu, yêu cầu giám định, định giá và các cơ quan giám định, định giá; nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, cố tình né tránh, dè dặt trễ, kéo dài việc giám định, định giá tài sản.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

**5.** Thực hiện tốt việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; bảo vệ người tố giác, phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân dũng cảm trong phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

**6.** Phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm.

**7.** Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có chức năng PCTNTC; tăng cường kiểm soát quyền lực PCTNTC trong các cơ quan này. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTNTC có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực; có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

**8.** Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTNTC, các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNC và kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương

liên quan đến công tác PCTNTC ở địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTNTC; thường xuyên rà soát, theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

**9.** Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 20/6/2023. Hằng năm, xây dựng kế hoạch PCTNTC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c),
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,  
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Giàng Páo Mỹ**